

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขรับ... ๐๒๖๖
วันที่รับ... ๕ มิ.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.



สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขรับ... ๐๒๖๖
วันที่รับ... ๕ มิ.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๔๙

ด่วนที่สุด
ที่ นศ ๐๐๑๗.๒/ว ๑๙๖๕

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง: ข้อสั่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.)
เรียน: หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๒๑๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๒. บัญชีมอบหมายภารกิจตามข้อสั่งการในที่ประชุม ศปก.ศบค.๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) และศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แจ้งผลการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ส่วนราชการทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอให้พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามสรุปผลการประชุมดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานจังหวัด นครศรีธรรมราช
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 นศ.
โทร/โทรสาร ๐ ๗๕๓๕ ๖๙๕๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ n.yut0017@gmail.com

นางไพรวลัย ศรีเทพ
นางไพรวลัย ศรีเทพ

(นางไพรวลัย ศรีเทพ)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช



ศูนย์โคविดา มท.

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๓๐/๑๖๓๖

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

จาก ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กระทรวงมหาดไทย

ถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) และศูนย์บูรณาการ
แก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แจ้งผลการประชุมเมื่อวันที่
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ส่วนราชการทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียด
ปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๓๔๓๘ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม
๒๕๖๕ ที่ส่งมาพร้อมนี้

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย
(ศบค.มท.) จึงขอให้กรุงเทพมหานครและจังหวัด พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามสรุปผลการประชุม
ดังกล่าวต่อไป

(นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย

สำนักงาน ศบค.มท. (สนผ.)

โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘



ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/ ๓๘๓๘

ถึง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดการประชุม ประจำวัน เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการ ที่รัฐบาลหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กำหนด ทั้งนี้ ศปก.ศบค. จึงขอแจ้งผลการประชุมเพื่อให้ ส่วนราชการทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๔๐๐๖

โทรสาร ๐ ๒๖๘๒ ๖๒๓๕

ผลประชุม สปก.ศบค.
ประจำวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

๑. ด้วย สปก.ศบค. ได้จัดการประชุมประจำวันของ สปก.ศบค. ในวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๕ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ. สุพจน์ มาลาเนียม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ/ผู้อำนวยการ สปก.ศบค. เป็นประธาน สรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

๒. ผลการประชุม

ลำดับ	ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.	มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดแบบบูรณาการ	<p>๑.๑ ที่ประชุม สปก.ศบค. รับทราบรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ตามที่ สธ. นำเสนอ โดยในภาพรวมจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ และผู้ป่วยเสียชีวิต มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>๑) ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพิ่มมาตรการควบคุมการระบาดในสถานที่เสี่ยง และกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม โดยเฉพาะจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก เช่น กทม. จ.นครศรีธรรมราช จ.ชลบุรี จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ เพื่อชะลอการแพร่ระบาดเชื้อโควิด - 19</p> <p>๒) ให้ สธ. และ มท. เร่งรัดการดำเนินการตามมาตรการกระตุ้นการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนให้ครบตามเกณฑ์ โดยเฉพาะในกลุ่ม ๖๐๘ ทั้งในคนไทยและต่างชาติ นอกจากนี้ ให้ อก. และ รง. เน้นย้ำการฉีดวัคซีนในพนักงานและผู้สูงอายุในครอบครัวของพนักงาน สำหรับสถานประกอบการและโรงงาน เพื่อป้องกันการติดเชื้อในช่วงเทศกาลสงกรานต์</p>	<p>ทุกจังหวัด</p> <p>สธ./มท./ รง./อก.</p>	
		<p>๑.๒ กรณีการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นในกลุ่ม ๖๐๘ ให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) ให้ สธ. เป็นหน่วยงานหลัก กำหนดมาตรการหรือกลไกเพื่อเร่งรัดและเพื่อกระตุ้นให้</p>	<p>สธ./กทม./ มท./</p>	

ลำดับ	ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		<p>กลุ่ม ๖๐๘ เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเร่งด่วน อาทิ การใช้กลไกของส่วนราชการในพื้นที่และกลไกชุมชนคู่ขนานกันแบบเชิงรุก และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ นอกจากนี้ ให้นำความเห็นจากที่ประชุม อาทิ การสำรวจข้อเท็จจริงจากกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีน การนำสถิติข้อมูลของผู้เสียชีวิตมาจัดทำเป็นชุดข้อมูลสำหรับการประชาสัมพันธ์ รวมถึงอาจจัดเวทีชี้แจงความจำเป็นของการฉีดวัคซีนให้ประชาชนรับทราบ และเน้นการสื่อสารข้อมูลการรับวัคซีนที่ถูกต้องให้ประชาชนตระหนักและปรับเปลี่ยนชุดความคิดและเล็งเห็นความจำเป็นในการเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยให้หารือรายละเอียดการดำเนินการร่วมกับ กทม. มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒) ให้ สธ. ประมวลรายชื่อประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนในระดับพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการดำเนินการในเชิงรุก โดยประสานการปฏิบัติร่วมกับ มท. และ กทม. ทั้งนี้สำหรับการดำเนินการในระยะยาว ให้ ศส. พิจารณาเรื่องการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของ มท. และระบบ MOPH-IC ของ สธ. เพื่อตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว</p>	<p>ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สธ./กทม./มท./ศส.</p>	
		<p>๑.๓ ที่ประชุม สปก.ศบค. รับทราบรายงานการเดินทางเข้าราชอาณาจักรของนักท่องเที่ยวในรูปแบบ Test & Go ทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ รวมทั้งสาเหตุการยกเลิกห้องพักของตลาดภายในประเทศอันเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ทั้งนี้ให้ สปก.กก. รายงานความคืบหน้าการปรับมาตรการการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทั้งทางน้ำ</p>	<p>สปก.กก./ททท./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	

ลำดับ	ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ทางบก และทางอากาศ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. ๖๕ ต่อที่ประชุม สปก.ศบค. ต่อไป		
		<p>๑.๔ ที่ประชุม สปก.ศบค. รับทราบ (ร่าง) มาตรการความปลอดภัยป้องกันโรคโควิด - 19 ในการปฏิบัติศาสนกิจ ช่วงการถือศีลอดเดือนรอมฎอน และวันตรุษอีดีลฟิตตรี ประจำปี ๒๕๖๕ อาทิ การเตรียมตัวก่อนช่วงการถือศีลอดเดือนรอมฎอน ช่วงระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจเดือนรอมฎอน และหลังกลับจากการปฏิบัติศาสนกิจเดือนรอมฎอน และวันตรุษอีดีลฟิตตรี รวมทั้งแนวทางการดำเนินการกรณีที่พบผู้ติดเชื้อหรือเกิดการแพร่ระบาดของโรคในบริเวณพื้นที่ตลอดจนการเฝ้าระวังและควบคุมกำกับ ทั้งนี้ที่ประชุมให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) ปรับถ้อยคำเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติศาสนกิจเดือนรอมฎอนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอย่างเหมาะสม อาทิ การกำหนดระยะเวลาในการละหมาด</p> <p>๒) ให้ มท. กทม. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคในช่วงที่มีการปฏิบัติศาสนกิจฯ</p>	กรมอนามัย สร.	
		๑.๕ ที่ประชุม สปก.ศบค. ได้พิจารณาการอนุญาตให้กำลังพลของเรือสหรัฐฯ USNS Rappahannock เดินทางเข้าราชอาณาจักร ซึ่งปัจจุบันเรือและกำลังพลดังกล่าวอยู่ระหว่างเข้ารับการซ่อมบำรุงตามวงรอบ ณ ท่าเรือศรีราชา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ ๗ ก.พ. ๖๕ - ๒๒ เม.ย. ๖๕ โดยที่ประชุมอนุญาตให้กำลังพลของเรือสหรัฐฯ USNS Rappahannock เข้าราชอาณาจักร ตาม (๖) และเนื่องจากลูกเรือ	ศรชล./กต./ จ.ชลบุรี	

ลำดับ	ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ได้รับการกักตัวบนเรือครบถ้วนแล้ว จึงให้ดำเนินการขอ COE และตรวจ RT - PCR ทั้งนี้ หากผลตรวจยืนยันไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด - 19 ให้เข้าราชอาณาจักรได้เมื่อมีความพร้อม		
		๑.๖ ให้ทุกส่วนราชการกำกับติดตามการจัดกิจกรรมผ่อนคลายทางเศรษฐกิจที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด - 19 ที่สาธารณสุขกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	ทุกส่วนราชการ	
		<p>๑.๗ ที่ประชุม ศปก.ศบค. ได้พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการในการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๖๕ โดยที่ประชุมฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑.๗.๑ <u>การปรับมาตรการผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรประเภท Test & Go Sandbox และ Quarantine</u></p> <p>๑) ให้ ศปก.กก. พิจารณาความเหมาะสมของการปรับมาตรการการเดินทางเข้าราชอาณาจักรประเภท Sandbox ใน ๒ กรณี คือ (๑) ปรับขยายเขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (พื้นที่ Sandbox) หรือ (๒) ยกเลิกมาตรการการเดินทางเข้าราชอาณาจักรประเภท Sandbox ทั้งนี้ ในกรณีที่จะยกเลิกมาตรการดังกล่าว ให้พิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อาทิ นักท่องเที่ยวที่ได้ลงทะเบียนเข้าราชอาณาจักรประเภท Sandbox ล่วงหน้า รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ Sandbox</p> <p>๒) กรณีที่ผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรประเภท Sandbox น้อยกว่า ๕ วัน ไม่จำเป็นต้องแสดงตัวเครื่องบินโดยสารต่อโรงแรม</p>	<p>ส่วนงานกฎหมาย ศปก.ศบค./ศปก.กก./ศปก.กต./ศปก.สธ./ศปก.มท./กทม.</p>	

ลำดับ	ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		<p>๓) บุคคลที่เดินทางเข้าราชอาณาจักร และเข้ารับการกักตัวตามมาตรการ (๒) สามารถแสดงเอกสารรับรองกับรับวัคซีน (Vaccine Certification) ผ่านระบบ Thailand Pass ได้</p> <p>๑.๗.๒ <u>การปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการทั่วราชอาณาจักร เป็นกรณีเฉพาะเพื่อรองรับช่วงเทศกาลสงกรานต์</u> ให้ฝ่ายเลขานุการฯ หรือในรายละเอียดร่วมกับ มท. กทม. และ สธ. เพื่อปรับปรุงร่างข้อกำหนดเกี่ยวกับการปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการทั่วราชอาณาจักรสำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้เหมาะสมต่อสถานการณ์</p>	<p>ส่วนงาน กฎหมาย ศปก.ศบค./ ศปก.สธ./ ศปก.มท./ กทม.</p>	
		๑.๘ ให้ทุกหน่วยงานดำเนินมาตรการ Work From Home ตามความเหมาะสม เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์	<p>ทุก หน่วยงาน</p>	
๓.	การประชาสัมพันธ์ และสร้างความรับรู้	ให้ศูนย์บริหารการสื่อสาร กปส. และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติสำหรับงานเทศกาลสงกรานต์ที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยที่ประชุม ศบค. ได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๕	<p>กปส. และ ทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง</p>	

หมายเหตุ: ประเภท/เรื่อง

๑. มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดแบบบูรณาการ รวมถึง การป้องกัน การเฝ้าระวัง การควบคุม การตรวจหาผู้ติดเชื้อ การวิเคราะห์ผลการตรวจ และการรายงานผลผู้ติดเชื้อ
๒. การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข รวมถึง การแยกกักตัว การส่งตัว การรักษาผู้ติดเชื้อ รวมถึงการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและ/หรือครอบครัว รวมทั้งการบริหารจัดการความพร้อมทางการแพทย์และโรงพยาบาล
๓. การบริหารจัดการวัคซีน รวมถึง แผนบริหารจัดการวัคซีน ระบบการลงทะเบียน การเตรียมความพร้อมและศักยภาพ และการจัดฉีดวัคซีน
๔. การประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้ รวมถึง การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และการสร้างความรับรู้ที่ถูกต้องให้ประชาชน

ศปก.ศบค.

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

สรุปผลการประชุม ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล
ประจำวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

.....

๑. ด้วย ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ได้จัดการประชุมประจำวัน เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๕ ณ ดิคสันติไมตรี (หลังใบ) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ. สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ/รองผู้อำนวยการ (๑) ของศูนย์บูรณาการฯ เป็นประธาน สรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

๒. ผลการประชุม

ลำดับ	ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.	มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดแบบบูรณาการ	๑.๑ ที่ประชุมศูนย์บูรณาการฯ รับทราบรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในพื้นที่ กทม. ตามที่ กทม. นำเสนอ โดยจำนวนผู้ติดเชื้อในภาพรวม มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราคงที่	กทม.	
๒.	การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข	๒.๑ ที่ประชุมศูนย์บูรณาการฯ รับทราบรายงานการให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด - 19 ในรูปแบบ Home Isolation (HI) และ OP with Self - Isolation ตามที่ กทม. นำเสนอ โดยข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๕ มีจำนวนผู้ป่วยที่อยู่ในระบบการรักษาในรูปแบบ HI ทั้งหมด ๓๓,๗๑๑ ราย และรูปแบบ OP with Self - Isolation จำนวน ๖,๓๙๕ ราย	กทม.	
		๒.๒ ที่ประชุมศูนย์บูรณาการฯ รับทราบรายงานสถานการณ์เตียงในโรงพยาบาล ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ตามที่ กทม. นำเสนอ โดยข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๕ มีจำนวนผู้ป่วยที่ครองเตียงรวมทุกระดับทั้งหมด ๒๓,๙๖๐ ราย (คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๙ ของจำนวนเตียงทั้งหมด) ทั้งนี้ กทม. ชี้แจงว่า ได้มีการจัดระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว และยังมีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอ	กทม.	

ลำดับ	ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓.	การบริหารจัดการ วัคซีน	๓.๑ ที่ประชุมศูนย์บูรณาการฯ รับทราบรายงาน การฉีดวัคซีนในพื้นที่ กทม. ตามที่ กทม. นำเสนอ โดยข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๕ กทม. มีการดำเนินการฉีดวัคซีนเพิ่มเติมจำนวน ๒๐,๓๑๖ โดส ซึ่งทำให้พื้นที่ กทม. มีอัตรา การฉีดวัคซีนสะสม สำหรับเข็มที่ ๑ ร้อยละ ๑๑๖.๑๕ เข็มที่ ๒ ร้อยละ ๑๐๕.๗๐ เข็มที่ ๓ ร้อยละ ๖๑.๔๘ และเข็มที่ ๔ ร้อยละ ๔.๒๓	กทม.	

หมายเหตุ: ประเภท/เรื่อง

๑. มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดแบบบูรณาการ รวมถึง การป้องกัน การเฝ้าระวัง การควบคุม การตรวจหาผู้ติดเชื้อ การวิเคราะห์ผลการตรวจ และการรายงานผลผู้ติดเชื้อ
๒. การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข รวมถึง การแยกกักตัว การส่งตัว การรักษาผู้ติดเชื้อ รวมถึงการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและ/หรือครอบครัว รวมทั้งการบริหารจัดการความพร้อมทางการแพทย์และโรงพยาบาล
๓. การบริหารจัดการวัคซีน รวมถึง แผนบริหารจัดการวัคซีน ระบบการลงทะเบียน การเตรียมความพร้อมและศักยภาพ และการจัดฉีดวัคซีน

ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕